



ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๗๘๓

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป ที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้จัดทำเนื้อหาสาระความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับผลการประชุมระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางที่สถาบันพระปกเกล้ากำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสจึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรอบรม “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) และสื่อความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ [www.narathiwat.go.th](http://www.narathiwat.go.th) หัวข้อ “ระบบหนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ จริตงาม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๘

**สรุปแนวทางการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑**  
**การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข**  
**ของสถาบันพระปกเกล้า**  
**เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕**

๑. กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** สถาบันพระปกเกล้า
  - **หน่วยงานร่วมดำเนินการ** สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงาน ป.ย.ป. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๒. การขอความร่วมมือหน่วยงานร่วมดำเนินการขยายผลกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ในระดับพื้นที่  
 สถาบันพระปกเกล้าขอความร่วมมือหน่วยงานร่วมดำเนินการขยายผลกิจกรรมในระดับพื้นที่ ดังนี้

กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>๒.๑ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “รู้รอบระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ของสถาบันพระปกเกล้า</p> <p>- ขอเชิญชวนบุคลากร ประชาชน นักเรียน/นักศึกษาเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) ทางเว็บไซต์ <a href="https://kpi-elearning.com/">https://kpi-elearning.com/</a></p>	<p>ทุกกรม / รัฐวิสาหกิจ / สตร.สป.</p>
<p>๒.๒ การประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ประกอบด้วย</p> <p>๑) สื่อความรู้เกี่ยวกับ “ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Big Rock Project ของสถาบันพระปกเกล้า <a href="https://sites.google.com/kpi.ac.th/bigrockproject/">https://sites.google.com/kpi.ac.th/bigrockproject/</a></p> <p>๒) หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ดาวน์โหลดไฟล์ e-book ได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า <a href="https://kpi-lib.com/library/books/kpibook-28807/">https://kpi-lib.com/library/books/kpibook-28807/</a></p>	<p>ทุกกรม / รัฐวิสาหกิจ / จังหวัด / สน.สป.</p>
<p>๒.๓ การส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมวิทยากร : Train the Trainer (ครู ก.) สำหรับ “การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย</p> <p>๑) วิทยากรครู ก. จากหน่วยงานร่วม โดยจัดอบรมวิทยากรตัวคูณ (ครู ข.) ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง/องค์กร</p> <p>๒) วิทยากรครู ข. โดยจัดอบรมขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กร (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทหาร อสม./อาสาสมัครที่ส่วนราชการจัดตั้ง หน่วยงานภาคเอกชน หรือประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย)</p>	<p>ปค. / สก.</p>